

# Chính phủ triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII

Chiều ngày 15/12, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch điện VIII). Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đại diện Bộ Công Thương báo cáo, đến nay Bộ đã lấy ý kiến các địa phương về kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII. Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII được tính toán tới năm 2030 bao gồm danh mục các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220KV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng

lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Sau khi giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII bao gồm 9 chương cụ thể hóa các nội dung chủ yếu như dự báo chi tiết kết quả nhu cầu phụ tải điện, kế hoạch đầu tư nguồn và lưới điện, nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư phát triển điện lực và các giải pháp, nguồn lực thực hiện. Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để sớm triển khai quy hoạch điện VIII bảo đảm đúng quy hoạch, đáp ứng nhu cầu năng lượng phát triển kinh tế - xã hội đất nước và an ninh năng lượng quốc gia, Phó Thủ tướng

Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị: Đối với các địa phương có các dự án nằm trong quy hoạch điện VIII sẽ sớm đưa vào bản kế hoạch được thực hiện các dự án. Bộ Công Thương rà soát lại các dự án có trong danh mục dự án trọng điểm để triển khai, bên cạnh đó cần tính toán các rủi ro có thể xảy ra cũng như chủ động các phương án thay thế ứng phó. Chính phủ khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ phát triển điện áp mái, nhất là dự án sản xuất điện từ xử lý rác thải. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương tham mưu cho Chính phủ các cơ chế, chính sách để triển khai thuận lợi các dự án điện trong quy hoạch; tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện kế hoạch và bảo đảm thực hiện quy hoạch điện VIII đúng tiến độ, hiệu quả.

**KHÁC QUẢN**

# Tập huấn kỹ năng viết tin, bài về chủ đề tam nông

Trong hai ngày 14, 15/12, tại Thái Bình, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng viết tin, bài về chủ đề tam nông" cho gần 30 học viên là phóng viên, biên tập viên của một số cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được nhà Báo Phạm Thị Anh Thơ, Phó Ban Hội - Tam nông, Báo Nông thôn ngày nay, giảng

viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng viết tin, bài về chủ đề tam nông, đặc biệt trong các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tích tụ, tập trung ruộng đất, chuyển đổi số... Một số kỹ năng trong việc sử dụng đa phương tiện để thể hiện tin, bài hấp dẫn; những lưu ý để viết tin, bài chuẩn SEO phù hợp với nhu cầu của công chúng báo mạng hiện nay...

Các học viên tham gia lớp tập huấn cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc viết, tổ chức sản xuất tin, bài về chủ đề tam nông; các yếu tố cơ bản tạo nên hiệu quả của một tin, bài cũng như những mong muốn được tiếp thu những kiến thức bổ ích từ lớp tập huấn, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về tam nông.

**NGÂN HUYỀN**

# TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động. Công tác phối hợp có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, bám sát các nội dung của quy chế. Việc trao đổi, cung cấp thông tin, báo cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm phối hợp được thực hiện thường xuyên và ngày càng chặt chẽ hơn. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, rà soát những yếu tố bất cập trong quy chế, kịp thời tham mưu, đề xuất, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi kịp thời những thông tin nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, phát huy hiệu quả của các cuộc

kiểm tra, giám sát, quy trình xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm xảy ra, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Cán bộ các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn, an ninh thông tin mạng... bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

# Hiệu quả nuôi tôm vụ đông ứng dụng công nghệ cao

Mùa đông thời tiết giá lạnh gây nhiều khó khăn cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Để khắc phục khó khăn, đáp ứng tăng vụ, nhiều năm qua các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có giải pháp đầu tư mô hình công nghệ cao để nuôi tôm vụ đông mang lại hiệu quả kinh tế cao.

## Hiệu quả kinh tế từ nuôi tôm vụ đông

Trong thời tiết se lạnh, chúng tôi đến thăm vùng nuôi trồng thủy sản xã Nam Phú (Tiền Hải), khi phân lớn các hộ nuôi tôm quảng canh đang cải tạo, vệ sinh ao đầm cho vụ nuôi xuân hè năm 2024 thì diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Lê Văn Vinh vẫn phát triển ổn định trước nhiệt độ mùa đông xuống thấp. Ông Vinh chia sẻ: Diện tích

nuôi thủy sản của gia đình là 6ha, trong đó nuôi tôm 1,5ha. Năm trước tôi đã đầu tư trên 1 tỷ đồng xây dựng mô hình công nghệ cao để nuôi tôm vụ đông. Diện tích nuôi tôm được xây dựng cố định, phủ bạt nylon đã giúp điều chỉnh nhiệt độ tốt hơn trong giai đoạn thời tiết nhiệt độ xuống thấp ở mùa đông. Hiệu quả kinh tế đem lại nuôi tôm vụ đông tăng gấp 1,5 lần so với sản xuất 2 vụ chính do thị trường tôm thương phẩm cuối năm

không được dồi dào, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán nhu cầu mua tôm của người tiêu dùng tăng mạnh. Hiện nay, tôm thẻ đang phát triển tốt, bảo đảm kích cỡ khi bán vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Năm 2022, hiệu quả kinh tế nuôi tôm vụ đông của tôi lợi nhuận đạt 500 triệu đồng.

Còn đối với anh Nguyễn Xuân Sứ, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, nhiều năm qua diện tích nuôi tôm công nghệ cao đã mang lại

# THÁI THỤY Quyết liệt giải phóng mặt bằng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Thái Thụy tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều dự án trọng điểm của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư lớn, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.



Khu công nghiệp Liên Hà Thái có bản hoàn thiện xây dựng hạ tầng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư.

## Linh hoạt, sáng tạo trong cách làm

Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái là dự án trọng điểm của tỉnh, được xác định là địa bàn chiến lược tạo đột phá tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, huyện Thái Thụy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác GPMB. Theo bà Thái Thị Thu Hương, Bí thư Huyện ủy: Ban Thường vụ Huyện ủy đã sớm thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc; các tổ công tác hỗ trợ, thực hiện công tác GPMB; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp giao ban với ban chỉ đạo, các tổ công tác để nghe tiến độ triển khai và bàn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Huyện cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, quyền lợi, trách nhiệm của người dân thuộc diện đền bù GPMB. Tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư, doanh nghiệp với nhân dân trong vùng dự án, qua đó lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn

xử lý ngay những vấn đề mà nhân dân phản ánh. Công khai, minh bạch các cơ chế đền bù, chi trả kinh phí GPMB, các đề án an sinh xã hội của các dự án... Ông Trần Quốc Quân, tổ trưởng tổ dân phố Nghĩa Chỉ, thị trấn Diêm Điền cho biết: Để phục vụ dự án KCN Liên Hà Thái, nhân dân trong tổ dân phố đã đồng thuận bán giao hơn 50ha đất nông nghiệp và đi dời nghĩa trang khu vực phía Tây với 1.287 ngôi mộ về khu nghĩa trang quy hoạch mới. Đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp, nhất là liên quan đến vấn đề tâm linh khi phải di dời các phần mộ, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và thị trấn nhiều lần trực tiếp về đối thoại với người dân. Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại đó, người dân hiểu hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là ý nghĩa và những lợi ích mà KCN mang lại đối với sự phát triển của địa phương nên với tinh thần vì lợi ích chung người dân đã đồng thuận di dời các phần mộ của gia đình về khu quy hoạch mới.

Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo trong cách làm nên chỉ

trong 10 tháng Thái Thụy đã cơ bản hoàn thiện việc GPMB gần 600ha KCN Liên Hà Thái phân khu Bắc (giai đoạn 1) đạt 99,59%; đặc biệt đã di dời gần 4.000 ngôi mộ, trong đó có 12 ngôi mộ của các dòng họ niên đại hàng trăm năm bằng đá xanh bề thế; di chuyển 90ha đầm thủy sản, trang trại VAC đang sản xuất hiệu quả của 337 hộ dân để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ông Lê Đình Đáp, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) cho biết: Đến với Thái Bình, chúng tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, nhất là trong công tác GPMB. Với phương châm chính quyền cùng nghe, cùng làm, cùng tháo gỡ, cùng quyết tâm vì doanh nghiệp nên đã giúp cho công tác GPMB được đẩy nhanh tiến độ, chỉ trong một thời gian ngắn đã cơ bản hoàn thành. Nhờ vậy chỉ trong 2 năm, chúng tôi đã cơ bản hoàn thiện xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư. Đến nay, KCN đã thu hút được 14 dự án đầu tư, trong đó có 5 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động. Những kết quả đạt được trên sẽ là nền

móng để chúng tôi tự tin đạt mục tiêu cao hơn nữa trong thu hút đầu tư vào KCN trong thời gian tới.

## Thành công ở dự án tiếp theo

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác GPMB dự án KCN VSIP Thái Bình. Đây là dự án thực hiện GPMB với diện tích lớn thứ 2 trên địa bàn huyện sau KCN Liên Hà Thái với quy mô sử dụng đất là 333,4ha, trên địa bàn 2 xã An Tân và Thụy Trường. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 4.932 tỷ đồng (tương đương gần 212 triệu đô la Mỹ).

Theo ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện: Những kinh nghiệm trong GPMB KCN Liên Hà Thái là yếu tố thuận lợi giúp huyện trong quá trình triển khai công tác GPMB dự án KCN VSIP Thái Bình. Để công tác GPMB dự án sớm hoàn thành bảo đảm tiến độ để ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban thực hiện GPMB các dự án trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. UBND huyện thành lập 10 tổ công tác hỗ trợ nhiệm vụ GPMB dự án KCN VSIP Thái Bình ở 10 thôn của 2 xã An Tân và Thụy Trường. Nhằm tạo

**ĐÀO QUYN**

lợi nhuận ổn định. Anh Sứ chia sẻ: Tôi luôn trăn trở, suy nghĩ tìm cách cải tiến hình thức nuôi tôm, trong đó áp dụng công nghệ cao để nuôi tôm vụ đông. Vụ đông thời tiết lạnh, tôm chậm lớn nên thời gian nuôi kéo dài 4 - 5 tháng mới đạt trọng lượng để thu hoạch. Điều này kéo theo những rủi ro bởi dịch bệnh, rồi những biến thiên về môi trường. Do đó, từ năm 2019, tôi mạnh dạn chuyển đổi nuôi tôm từ hình thức quảng canh cải tiến sang mô hình công nghệ cao. Tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng trên diện tích 5ha tại xã Thái Thượng, Thái Đô. Nhờ đầu tư đồng bộ khu ao nuôi, tuần thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nên đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng đạt từ 18 - 20 tấn/ha. Trừ chi phí tối thiểu 300 triệu đồng/ha.

## Mở rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết:

Tôm là loài thủy sản phổ biến và được nuôi nhiều ở các tỉnh thành ven biển của nước ta. Tuy nhiên, muốn vấn đề đáng quan ngại là việc nuôi tôm mùa đông ở một số tỉnh ven biển miền Bắc rất khó khăn, do mùa đông nhiệt độ xuống thấp. Thế nhưng giờ đây, điều này đã được khắc phục nhờ sự phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Với mô hình này, người nuôi tôm sử dụng hệ thống mái che bằng các tấm bạt nhựa để che phủ cho các ao nuôi. Môi trường ao nuôi này sẽ được cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài. Từ đó có thể cách ly được với các yếu tố gây bệnh cho tôm, giúp nâng cao năng suất và bảo đảm chất lượng tôm khi đến vụ thu hoạch. Nuôi tôm công nghệ cao nhiều hộ tâm ở Tiền Hải, Thái Thụy đã chủ động sản xuất được tôm vụ đông, nâng sản xuất từ 2 vụ lên 4 vụ/năm. Ước tính mỗi héc-ta đạt từ 18 - 20 tấn/vụ. Trong khi giá bán ra cao hơn từ 1,5 - 2 lần so

với tôm chính vụ. Đến nay, diện tích nuôi tôm công nghệ cao của tỉnh đạt trên 200ha. Tuy nhiên, muốn triển khai nuôi tôm theo công nghệ cao đòi hỏi chi phí ban đầu bỏ ra là rất lớn. Đây là khó khăn đối với các hộ nuôi thủy sản khi muốn áp dụng mô hình này. Để giúp bà con nuôi trồng thủy

sản trước khi bước vào vụ đông, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn cho các hộ nuôi về phương pháp nuôi, xử lý ao đầm, phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, thường xuyên lấy mẫu quan trắc môi trường nước, thông báo rộng rãi kết quả để làm cơ sở cho các hộ

**MANH THẮNG**



Các hộ dân đầu tư kinh phí xây dựng mô hình công nghệ cao đáp ứng nuôi tôm vụ đông.